

การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของฝ่ายข้าราชการในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี รัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ ๓๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของฝ่ายข้าราชการในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ ๓๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ (Asia Pacific Parliamentary Forum-APPF) ซึ่งรัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการจัดการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๒๙ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ว่า สาธารณรัฐเกาหลีพร้อมจัดการประชุม APPF ครั้งที่ ๒๙ เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ประเทศสมาชิกทราบต่อไป พร้อมรับทราบความคืบหน้าในการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ และการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ว่าได้มีการชะลอการแต่งตั้งออกไป เพื่อรอความชัดเจนในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงความคืบหน้าการเตรียมการด้านสาร์ตละในการประชุม APPF ครั้งที่ ๓๐ และรับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในการขอความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ของประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งเห็นควรให้กำหนดหัวข้อการประชุม APPF ครั้งที่ ๓๐ ให้สอดคล้องกับหัวข้อหลักของการประชุม APEC สำหรับการเตรียมการด้านบุคลากรได้รับทราบการมอบหมายข้าราชการที่เป็นนักเรียนทุนในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมปฏิบัติการกิจด้านสาร์ตละในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APPF ครั้งที่ ๓๐ และเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนข้าราชการที่เป็นนักเรียนทุนจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมปฏิบัติการกิจด้านสาร์ตละดังกล่าวด้วย พร้อมกันนี้ที่ประชุมรับทราบการเสนอโครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APPF ครั้งที่ ๓๐ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ และ ๒) โครงการพัฒนาศักยภาพในการยกย่องข้อมติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อมูลการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APPF ครั้งที่ ๓๐ โดยเห็นชอบให้นำสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ กราบเรียนประธานรัฐสภา พร้อมทั้งเห็นชอบการขอปรับแก้ไขแผนการดำเนินงาน (Timeline) ของคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของฝ่ายข้าราชการในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ และได้พิจารณาการออกแบบตราสัญลักษณ์การประชุมเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศการประชุมต่อไป รวมถึงมอบหมายสถานีวิฑูกรรมกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม APPF ครั้งที่ ๓๐

